



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ  
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนด  
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศวัน เวลา สถานที่และวิธีการคัดเลือก ดังนี้  
๓. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ  
๔. วัน เวลา สถานที่สอบ

วิธีการคัดเลือก	วัน เวลาและสถานที่ในการคัดเลือก	หมายเหตุ
ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ ข้อเขียน	วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสนับสนุน บริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล	รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เวลา ๐๘.๓๐ น.
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์	วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารสนับสนุน บริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล	รายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือก เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่สอบ และห้องสอบ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และบัตรประจำตัวผู้สมัครไปในวันสอบ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ  
๖๐ โดยคะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้ได้รับคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนข้อเขียนมากกว่า  
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนข้อเขียนเท่ากันจะให้ผู้สมัครที่เลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อน  
เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ของการผ่านการคัดเลือกในลำดับที่สูงกว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้รับคัดเลือกสละสิทธิไม่ขอรับการบรรจุ  
เป็นข้าราชการ ให้ผู้ที่ได้ลำดับรองลงมา ได้รับการบรรจุต่อไป และจังหวัดนครศรีธรรมราชจะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลสิชล และทาง [WWW.sichon-hospital.com](http://WWW.sichon-hospital.com)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอารักษ์ วงศ์วรชาติ)

ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือก

รายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

เลขที่สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางสาวรัชณี คหะวงศ์	
๐๒	นางสาวศิริขวัญ สิริดำรงค์	
๐๓	นางสาวพลอยไพลิน รักษารัตน์	
๐๔	นางสาวอัญชลี บางโรย	
๐๕	นายปัญญาวุธ กาญจนกำเนิด	
๐๖	นางสาวนิชดา คงสงค์	

OK